



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑
เรื่อง รายชื่อ ผลงาน และข้อเสนอแนวความคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ของผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ประเภทวิชาการ
ระดับชำนาญการพิเศษ (ผู้อำนวยการกลุ่ม) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต ๑

ตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ลงวันที่ ๒๒
มิถุนายน ๒๕๖๕ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ประเภทวิชาการ ระดับ
ชำนาญการพิเศษ (ผู้อำนวยการกลุ่ม) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ นั้น

บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต ๑ จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ผลงาน และข้อเสนอแนวความคิด วิธีการเพื่อ
พัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด จำนวน ๑ ราย ตามบัญชีรายละเอียด
แนบท้ายประกาศนี้

อนึ่ง หากผู้ใดมีความประสงค์คัดค้านคุณสมบัติ และหรือผลงานของผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
ให้ยื่นคัดค้านได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ภายใน
๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่มิประกาศฯ ฉบับนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายไพศาล ปันแดน)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

บัญชีรายชื่อ ผลงาน และข้อเสนอแนวความคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานใหม่ประสิทธิภาพมากขึ้น

ของผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

(ผู้อำนวยการกลุ่ม) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษวิทยา ๑ เขต ๑

แบบท้ายประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษวิทยา ๑ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	ตำแหน่งที่ขอรับ การคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น	ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง/สังกัด ของผู้ได้รับการคัดเลือก	รายละเอียดการเสนอผลงาน		ข้อเสนอแนวความคิด	หมายเหตุ
			ชื่อผลงาน	ผู้ร่วมดำเนินการ จำนวน (คน) สัดส่วน (ร้อยละ)		
๑	ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๑ (ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยความสะดวก) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศรีสะเกษวิทยาเขต ๑ เขต ๑ ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑	นางมาลี สร้อยสุวรรณ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ระดับชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๑ กลุ่มอำนวยความสะดวก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑	องค์กรช่วยด้วย ๕ ส	— —	การใช้กลยุทธ์ในการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์เพื่อความสำเร็จ ขององค์กร	